

KẾ HOẠCH

hưởng ứng, triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HVCTQG, ngày 05/02/2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025 và Công văn số 192-CV/HVCTQG, ngày 07/02/2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Kế hoạch Cuộc thi, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh xây dựng Kế hoạch hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang "tăng tốc", "về đích" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, của các địa phương trong năm 2025, thực hiện các quyết sách chiến lược, các chuyển đổi mang tính cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

- Nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Việc hưởng ứng, triển khai Cuộc thi phải đúng mục đích, yêu cầu và Thể lệ; đảm bảo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; lựa chọn được những tác phẩm chất lượng để tham dự Cuộc thi.

II- NỘI DUNG CUỘC THI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1- Nội dung Cuộc thi

1.1- Về đối tượng, số lượng và tiêu chí tác phẩm tham gia dự thi

Thực hiện theo Kế hoạch số 57-KH/HVCTQG ngày 05/02/2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thể lệ Cuộc thi ban hành kèm theo Kế hoạch số 57-KH/HVCTQG.

1.2- Về thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ, tác phẩm và lộ trình thực hiện

1.2.1- Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ, tác phẩm:

- Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi: Từ thời điểm Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương họp báo công bố triển khai Cuộc thi (ngày 06/02/2025) cho đến ngày 10/7/2025 (bằng hình thức trực tiếp).

- Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi: Các tác giả/nhóm tác giả thuộc địa bàn các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi hồ sơ, tác phẩm dự thi về đầu mối là Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương. Riêng Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí gửi hồ sơ, tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh.

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương thu nhận, tổng hợp hồ sơ, tác phẩm dự thi gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, chậm nhất ngày 10/7/2025.

1.2.2- Lộ trình thực hiện:

- Ngày 20/10/2024: Ban Tổ chức Cuộc thi đã phát động Cuộc thi lần thứ Năm, năm 2025.

- Ngày 06/02/2025: Tổ chức Họp báo Cuộc thi ở cấp Trung ương, công bố Kế hoạch, Thẻ lệ, Phụ lục chủ đề Cuộc thi.

- Ngày 10/7/2025: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp tỉnh.

- Ngày 15/7/2025: Gửi hồ sơ, tác phẩm dự thi (đã được đánh giá, lựa chọn ở cấp tỉnh) về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương.

- Cuối tháng 10/2025: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương tổ chức Lễ trao giải.

2- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Cuộc thi thông qua các hội nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; thông qua các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Ở cấp tỉnh đã tổ chức điểm cầu trực tuyến tại Trường Chính trị tỉnh kết nối với điểm cầu Hội nghị họp báo triển khai Cuộc thi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày 06/02/2025. Tiếp tục triển khai Cuộc thi tại các hội nghị do tỉnh tổ chức.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh: căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi chính luận năm 2025 tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thích hợp, hiệu quả.

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở.

Mở chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi trên các ấn phẩm (báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử), trong đó nhấn mạnh điểm mới của Cuộc thi năm nay; đăng tải các bài viết, tác phẩm dự thi trên chuyên mục, qua đó nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và những mô hình mới, gương điển hình, cách làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

* Thời gian thực hiện: thường xuyên, đến khi kết thúc Cuộc thi.

- Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh có hình thức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc thi.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tham mưu xây dựng Kế hoạch hưởng ứng, triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Định hướng tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi, tạo sự quan tâm, thu hút, hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Tổ chức thu nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi Cuộc thi; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn hồ sơ, tác phẩm dự thi và lập hồ sơ, danh sách gửi Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương đảm bảo đúng thời gian, quy định.

Tuyên truyền, vận động cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận tích cực tham gia viết bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên báo chí, trên trang thông tin điện tử để phục vụ công tác tuyên truyền và tham gia Cuộc thi.

2- Trường Chính trị tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu triển khai, tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi chính luận trên địa bàn tỉnh; thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn hồ sơ, tác phẩm tham dự Cuộc thi.

Tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi, đồng thời khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên trong nhà trường tích cực tham gia viết, sáng tác các tác phẩm chính luận để gửi tham dự Cuộc thi. Phần đầu trong năm 2025, tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự và có tác phẩm xuất sắc đạt giải cao; trong đó, có tối thiểu 20 tác phẩm chính luận chất lượng, đúng Thể lệ gửi về cấp tỉnh để lựa chọn gửi Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận Trung ương.

Nắm tình hình, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hưởng ứng Cuộc thi.

3- Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Cuộc thi. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các ấn phẩm, chương trình. Mở chuyên mục tuyên truyền Cuộc thi và đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi. Phát động, cổ vũ, động viên, khích lệ, tạo điều kiện để hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và đội ngũ những người làm báo tham gia viết, sáng tác các tác phẩm chính luận tham dự Cuộc thi.

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự và phần đấu có tác phẩm xuất sắc đạt giải cao; trong đó, Báo Thái Bình và Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình có tối thiểu 10 tác phẩm chính luận chất lượng, đúng Thể lệ gửi về cấp tỉnh để lựa chọn gửi Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận Trung ương.

4- Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Năm, năm 2025.

Tổ chức tuyên truyền, phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó nòng cốt là cán bộ các cơ quan Đảng, thành viên Ban chỉ đạo 35, giảng viên giảng dạy chính trị, phóng viên Đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố và cơ sở tích cực viết, sáng tác các tác phẩm chính luận để tham dự Cuộc thi, đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của địa phương, đơn vị. Phần đấu trong năm 2025, tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự và phần đấu có tác phẩm xuất sắc đạt giải cao; trong đó, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn tối thiểu từ 7 đến 10 tác phẩm chính luận chất lượng, đúng Thể lệ gửi về cấp tỉnh để lựa chọn gửi Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận Trung ương.

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thu nhận và tổ chức đánh giá ban đầu các tác phẩm dự Cuộc thi chính luận, lập hồ sơ gửi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đúng thời gian quy định. Hồ sơ gồm: (1) Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi tại địa phương, đơn vị, trong đó nêu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi thu được và số tác phẩm dự thi theo từng thể loại; số lượng tác phẩm lựa chọn gửi đi dự thi về tỉnh. (2) Danh sách tổng số tác phẩm dự thi đã thu nhận được và Danh sách các tác phẩm lựa chọn gửi dự thi về cấp tỉnh theo mẫu gửi kèm kế hoạch này. (3) Nội dung các tác phẩm dự thi và minh chứng kèm theo với các tác phẩm đã được đăng tải trong quá trình triển khai Cuộc thi.

5- Văn phòng Tỉnh ủy

Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự trù và bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Năm, năm 2025.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để chỉ đạo giải quyết.

(gửi kèm Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Năm, năm 2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ
- Học viện Chính trị quốc gia HCM } (để báo cáo),
- Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục III,
- Thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

kiêm

**PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO**



Phạm Đồng Thụy